

HƯNG HÀ

Gồng mình chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi khiến người chăn nuôi lợn tại huyện Hưng Hà gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ đàn lợn.

Nỗ lực phòng, chống

Sau khi phải tiêu hủy hơn 140 con lợn, gia đình ông Hoàng Văn Nhã, xã Tây Đô (Hưng Hà) vẫn còn chưa hết thần thờ. Dịch đến nhanh và không có thuốc chữa nên ông Nhã và các hộ chăn nuôi trong xã những ngày qua đã mất đi hơn 540 con lợn. Ông Nguyễn Danh Tùng, Trưởng thôn Quang Trung, xã Tây Đô cho biết: Toàn thôn đã tiêu hủy gần 200 con lợn. Mặc dù nhà nước có hỗ trợ người chăn nuôi khi có dịch xảy ra, tuy nhiên đây chỉ là chính sách hỗ trợ chứ không phải đến bù thiệt hại nên người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc tái đàn sau dịch. Theo ông Đinh Khắc Nhiên, Chủ tịch UBND xã: Từ cuối tháng 2/2019 đến nay, toàn xã đã sử dụng gần 30.000kg với bột và 460 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng đồng thời tổ chức tổng vệ sinh toàn xã. Chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ địa phương cùng với nhân dân tham gia không chế bệnh dịch. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, lập các chốt kiểm soát bệnh dịch trực 24/24 giờ, mỗi chốt đều có đủ dụng cụ, phương tiện phòng, chống bệnh dịch. Tuy nhiên, những ngày qua tại địa phương vẫn xảy ra lợn bị ốm chết. Bệnh dịch kéo dài, diễn biến tiếp



Chốt kiểm dịch tại phà La Tiến (xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà).

tap nên việc dập dịch gặp nhiều khó khăn, mọi người ai cũng lo lắng. Đến ngày 14/3, mặc dù trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng lợn bị ốm chết song xã Diệp Nông (Hưng Hà) vẫn chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Xã đã thành lập 4 chốt kiểm dịch, trực 24/24 giờ. Đặc biệt, tại chốt kiểm dịch ở thôn Việt Yên, do có lượng người, phương tiện qua lại đông nên công tác kiểm soát luôn được đặt trong trạng thái nghiêm ngặt. Ông Trần Công Bách, công an viên xã Diệp Nông cho biết: Là địa phương tiếp giáp vùng dịch, lại gần tỉnh

Hưng Yên nên xã đã lập chốt kiểm dịch tại bến phà La Tiến, duy trì trực 24/24 giờ. Mặc dù điều kiện làm việc tại chốt rất vất vả, nhất là thời tiết mưa ẩm kéo dài như những ngày qua song mọi người vẫn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn ra vào địa phương. Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã: Trước tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, xã xác định công tác phòng, chống là nhiệm vụ cấp bách. Hiện toàn xã có trên 10.200 con lợn, trong đó lợn thịt hơn 4.000 con; lợn nái, đực giống gần 1.200

con; lợn choai và lợn sữa gần 5.000 con. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương đã lập các chốt kiểm dịch, duy trì trực 24/24 giờ, sử dụng 12.400kg với bột và 142 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng, tổ chức vệ sinh môi trường để phòng bệnh dịch lây lan.

Dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp

Tại Đông Đô - địa phương đầu tiên của huyện phát hiện bệnh dịch, trong ngày 10/3 xã đã sử dụng gần 44kg hóa chất để tiêu độc, khử trùng và 450kg với bột rắc tại các đầu mối giao thông trên địa bàn, nơi

thực hiện tiêu hủy lợn. Tuy nhiên, theo báo cáo của xã, ngày 10/3, địa phương tiếp tục phát hiện và tiêu hủy thêm 59 con lợn với tổng trọng lượng 3.406kg của 3 gia đình. Ngày 13/3 tiếp tục có 3 hộ có dịch phát sinh với số lợn phải tiêu hủy 30 con. Như vậy, tính đến ngày 14/3, toàn xã có 40 hộ tại 5 thôn có dịch phát sinh, đã tiêu hủy 723 con lợn với trọng lượng trên 54.000kg.

Xã Minh Tân nằm giữa các xã đã có bệnh dịch nên công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh được địa phương đặt lên hàng đầu. Xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập tổ kiểm đếm, tiêu hủy lợn bị bệnh; tổ chức tiêu độc, khử trùng đường làng ngõ xóm, xử lý vệ sinh môi trường và thành lập các chốt kiểm dịch. Thực hiện tuần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, xã đã thực hiện 2 ngày một lần quy mô toàn xã, diện tích được khử trùng bằng hóa chất 63.500m², diện tích rắc với bột 15.000m²; đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống thoát nước, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, xác động vật... Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã, mặc dù công tác phòng, chống bệnh dịch đã được địa phương thực hiện chủ động, tích cực song đến ngày 13/3 trên địa bàn xã cũng đã xuất hiện 1 con lợn bị ốm chết tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Bắc, thôn Phụng Công. Nguy cơ bệnh dịch lây lan là rất lớn.

Đến ngày 14/3, toàn huyện Hưng Hà đã sử dụng trên 278.000kg với bột, gần 4.900 lít hóa chất để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Tuy nhiên, bệnh dịch tại địa phương vẫn đang tiếp diễn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Toàn huyện hiện

đến ngày 14/3 có 19 xã có lợn bị ốm chết với tổng số trên 2.700 con, trọng lượng tiêu hủy gần 199.000kg. Một số xã có số lượng lợn tiêu hủy nhiều là Đông Đô 723 con, Tây Đô 542 con, Chi Lăng 372 con, Hồng Lĩnh 349 con... Có thể thấy, bệnh dịch vẫn diễn biến phức tạp và lây lan nhanh, sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân và ngành chăn nuôi. Trước tình hình đó, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ngành chuyên môn khắc phục khó khăn, tăng cường công tác phòng, chống. Ngoài việc quyết liệt phòng, chống bệnh dịch, các địa phương trong huyện cũng đang triển khai nhiều giải pháp nỗ lực kim hãm dịch bùng phát ra diện rộng. Các đoàn thể cũng tích cực tham gia, điển hình như các cấp hội phụ nữ trong huyện đã có gần 9.000 lượt chị em tham gia vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh dịch. Các địa phương cũng chủ động chuẩn bị sẵn sàng các loại hóa chất cùng với bột dự trữ để thường xuyên vệ sinh môi trường, chuồng trại. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch đến các hộ chăn nuôi, vận động ký cam kết không vận chuyển, không vứt xác lợn chết ra môi trường, khai báo khi thấy vật nuôi có biểu hiện bất thường... Tuy vậy, trong khi đa phần người chăn nuôi chủ động phòng, chống bệnh dịch tại trang trại, gia trại, thực hiện cam kết với cơ quan chức năng thì trên thực tế vẫn còn một bộ phận thương lái, người chăn nuôi chủ quan với việc phòng, chống bệnh dịch. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh dịch diễn biến thêm phức tạp, có thể gây tổn thất lớn đối với ngành chăn nuôi địa phương.

MAI THƯ

Việt Nam sản xuất thành công trứng gà tươi ăn liền không cần qua chế biến

(vtv.vn) Lần đầu tiên Việt Nam sản xuất thành công trứng gà tươi ăn liền không cần qua chế biến đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản - đây là thông tin vừa được công bố tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản phẩm này do Công ty Ba Huân và Tập đoàn ISE (Nhật Bản) hợp tác sản xuất và phân phối. Cụ thể, Công ty Ba Huân cung ứng sản phẩm, Tập đoàn ISE tổ chức phân phối thông qua chuỗi siêu thị và cửa hàng của Nhật Bản tại Việt Nam.

Để có được sản phẩm trứng gà tươi ăn liền không cần qua chế biến, điều kiện chăn nuôi từ con giống đến thức ăn và bảo quản trứng rất nghiêm ngặt, hoàn toàn khác biệt so với trứng thông thường như bổ sung vitamin E trong thức ăn cho gà, trứng được xử lý và bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp hơn 25°C, được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng xe lạnh chuyên dụng...

Dự kiến mỗi ngày Công ty Ba Huân cung ứng khoảng 10.000 quả trứng cho thị trường, không chỉ cho người tiêu dùng Việt Nam và Nhật Bản mà còn hướng đến xuất khẩu ra nhiều nước khác.



Ảnh minh họa

Thanh toán QR thu hút người tiêu dùng

(vtv.vn) Từ tháng 3 này, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện thanh toán bằng tính năng quét mã QR qua điện thoại trên ứng dụng ví Việt.

Hiện đã có hơn 20.000 điểm chấp nhận thanh toán QR, bao gồm các điểm mua sắm, ăn uống, siêu thị thực phẩm, cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy và taxi.

Ưu điểm nổi bật của hình thức thanh toán này là bảo đảm độ an toàn thông tin cho người dùng một cách tối đa. Hiện nhiều người tiêu dùng đã đón nhận hình thức này vì tiện lợi và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng tiền mặt.

Không để vật tư nông nghiệp kém chất lượng lưu thông trên thị trường

Đó là quyết tâm của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh khi triển khai kế hoạch chuyên để kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (VTNN) đầu năm nay. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân, góp phần ổn định thị trường trước nhu cầu sử dụng VTNN của bà con tăng cao khi bước vào vụ sản xuất mới. Năm 2018, các đơn vị của Cục QLTT tỉnh kiểm tra 292 lượt đại lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, đã phát hiện, xử lý 103 vụ vi phạm, phạt tiền 156.950.000 đồng, tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa, tang vật vi phạm theo quy định. Trong đó, Cục đã xử lý 1 vụ, tiêu hủy 1 thùng với tổng số 800 gói thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Amity Top 260SC là hàng giả về chỉ dẫn nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa. Những con

số đó cho thấy tình trạng vi phạm các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân về kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp như thế nào. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Đã thành quy luật, thời điểm đầu vụ sản xuất, thị trường VTNN bao gồm phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trở nên sôi động do nhu cầu sử dụng của nông dân tăng cao phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Số đại lý kinh doanh VTNN do Cục quản lý kiểm tra là hơn 300 doanh nghiệp, cơ sở; còn số hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các địa phương thì có đến hàng nghìn hộ. Lợi dụng nhu cầu tăng cao của thị trường, vì lợi nhuận, không ít đại lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh bất chấp các quy định của pháp luật tìm mọi cách trà trộn, lén lút đưa ra thị trường nhiều loại VTNN kém chất lượng, hàng giả,

hàng nhái, hàng nhập lậu, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà nước và nông dân, làm xáo trộn thị trường. Để kiểm soát tốt thị trường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đại lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con nông dân, ngay từ đầu tháng 3, Cục QLTT tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch và phân công lực lượng tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Theo đó, từ ngày 14/3 đến ngày 30/4, các đội QLTT huyện, thành phố và đội cơ động của Cục sẽ huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh. Ngoài kiểm tra 270 doanh nghiệp, đại lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN theo kế hoạch, lực lượng QLTT sẽ trình sát và kiểm tra đột xuất các cơ sở

kinh doanh VTNN có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ VTNN vi phạm pháp luật, Cục QLTT tỉnh siết chặt kiểm tra toàn diện các mặt theo quy định. Lãnh đạo Cục chỉ đạo tập trung kiểm tra sâu một số nội dung: điều kiện kinh doanh (đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề); kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo; kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa; kiểm tra việc thực hiện công khai thông tin về giá và các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh VTNN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Cùng với thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên ngành, Cục QLTT tỉnh còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh VTNN, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con nông dân.



Trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và chủng loại phân bón.

KHẮC ĐUẦN

Hiện nay, lúa xuân của xã Đông Động (Đông Hưng) đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển khá tốt. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, HTX và bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa để bảo đảm năng suất, sản lượng.

Ngay sau những ngày đón tết, vui xuân, gia đình bà Vũ Thị Nùng, thôn Bến Hòa khấn trương gieo cấy cho kịp thời vụ. Do được chăm sóc, tưới đẫm kịp thời, đến nay, 4 sào lúa của gia đình bà phát triển tốt. Bà Nùng cho biết: Từ khi cấy xong đến nay ngày nào tôi cũng ra thăm đồng, kiểm tra sự sinh trưởng của lúa, kịp thời xử lý các đối tượng gây hại như chuột, ốc bươu vàng. Đến nay tôi đã hoàn thành bón thúc, tuy nhiên thời tiết mưa ẩm như hiện nay thuận lợi cho bệnh đốm ôn phát sinh, vì vậy tôi phải lợi ruộng kiểm tra, tuy chưa phát hiện vết bệnh nhưng không vì vậy mà chủ quan.

Bà Vũ Thị Bảy, thôn Bến Hòa cho biết: Dù HTX đã tiến hành rải mồi diệt chuột nhưng năm nay thời tiết ẩm, thuận lợi cho chuột sinh sản, phát triển vì thế mức độ gây hại cũng nhiều hơn. 5 sào lúa của gia đình tôi đã quây nilon mà chuột vẫn cắn phá. Tính ra mỗi sào phải đầu tư khoảng 120.000 đồng tiền mua nilon, chưa kể cọc, công để ngăn chuột trong khi đó nếu thuê công ty diệt chuột chúng tôi chỉ phải trả từ 35.000 - 40.000 đồng/sào/vụ. Vì thế chúng tôi rất mong HTX ký hợp đồng với các công ty diệt chuột để tăng cường các biện pháp đánh bắt, giảm chi phí, thiệt hại cho bà con.

Vụ xuân này, xã Đông Động gieo cấy 193ha lúa. Xác định việc tuân thủ nghiêm khung thời vụ sẽ góp phần quan trọng tạo

ĐÔNG ĐỘNG Chăm sóc lúa xuân



Nông dân xã Đông Động quây nilon tránh chuột hại lúa.

thắng lợi, hiệu quả trong sản xuất, toàn bộ diện tích lúa xuân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoàn thành gieo cấy trước ngày 22/2. Để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ngoài việc bố trí cơ cấu giống hợp lý, xã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng tiến bộ sản xuất. Đây là một trong những xã đi đầu trong gieo cấy theo phương pháp hiệu ứng hàng biên. Ở vụ xuân này, 100% diện tích được cấy với mật độ thưa từ 16 - 18 khóm/m² với giống đẻ nhánh ít, 14 - 16 khóm/m² đối với giống đẻ nhánh khỏe. Ngoài ra, với 3 máy cấy công suất lớn, vụ xuân này toàn xã có trên 40ha được cấy bằng máy. Gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên 100% diện tích lúa sinh trưởng và phát triển rất tốt, hiện đang trong thời kỳ đẻ nhánh rõ. Để chủ động trong công tác phòng, trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa, xã đã chỉ đạo HTX và

các thôn hướng dẫn nông dân điều tiết nước hợp lý, làm cỏ, kiểm tra mật độ cây lúa, phát quang đồng ruộng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình bón phân theo nguyên tắc "hàng đầu nhẹ cuối", bón đủ lượng, tạo điều kiện cho lúa phát triển ngay từ đầu.

Ông Phạm Văn Hiên, Giám đốc HTX DVNN Đông Động cho biết: Hiện nay nông dân đã hoàn thành bón thúc, lúa đang

để nhánh rõ. Qua kiểm tra đồng ruộng đã phát hiện một số diện tích nhiễm đạo ôn với mật độ rải rác, chúng tôi đã có thông báo, hướng dẫn bà con phun trừ nhằm "chặn đầu" bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Trong thời gian tới, HTX tiếp tục đôn đốc bà con tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa khỏi sâu bệnh, tổ chức đợt diệt chuột đồng loạt để hạn chế chuột gây hại.

NGÂN HUÂN

Để hạn chế bệnh đạo ôn phát triển, bà con cần lưu ý một số biện pháp sau

- Chăm sóc bờ, dọn mạ dư thừa trên ruộng để hạn chế các đối tượng sâu bệnh phát sinh;
- Khi đã xuất hiện vết bệnh cần phun phòng, trừ ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu như Filia 525SE, Bump 654WP, Katana 20SC... Đặc biệt, với những diện tích cấy giống nhiễm như BC15, Q5, TBR 225... cần chú ý phát hiện và phun phòng bệnh sớm. Nếu bị bệnh nặng cần cắt bỏ toàn bộ phần lá bị bệnh trước khi phun.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH